



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการทุนรัฐบาล  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ได้ประกาศรับสมัคร  
คัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพัน  
ตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒  
ตามประกาศลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล  
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพัน  
ตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  
เขต ๒ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนจากมากไปหาน้อย แยกตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก  
ที่ประกาศรับสมัคร ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกนี้ จะไม่มีการขึ้นบัญชี เมื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก  
ได้ครบตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครแล้ว จะยกเลิกประกาศผลการคัดเลือกนี้ทันที

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ จะใช้ประกาศผล  
การคัดเลือกนี้ เป็นการเรียกให้ผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปรายงานตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิได้รับ  
การบรรจุและแต่งตั้ง ที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว และหากตรวจสอบพบในภายหลังว่า  
ผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศนี้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งหรือขาดคุณสมบัติ  
ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ หรือหากได้รับการบรรจุ  
และแต่งตั้งไปแล้ว จะต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยจะเรียกข้อเท็จจริงใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ให้ผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามประกาศนี้ ไปรายงานตัวในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพูนพิน ชั้น ๓ อาคารไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ หากผู้ใดไม่สามารถไปรายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด  
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ถือว่า ผู้นั้นหมดสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  
อนึ่ง ให้นำเอกสารต่อไปนี้ไปแสดงในวันรายงานตัว

๑. ปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ระเบียบแสดงผลการเรียนฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๓. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไม่หมดอายุ หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ  
วิชาชีพครู ตามที่ครูสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๔. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ
๕. บัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริงพร้อมสำเนา ๑ ฉบับ

/-๖.รูปถ่าย

๖. รูปถ่ายชุดข้าราชการปกติขาวไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และแถบสีต่าง ๆ ติดอินทรีธนู ซ่อชัยพฤกษ์ มีดอก ๓ ดอก หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกัน ขนาด ๒.๕ x ๓ ซม. จำนวน ๓ รูป

๗. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน พร้อมใบแสดงหมู่โลหิต จำนวน ๑ ฉบับ

๘. สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.๔๓) จำนวน ๑ ชุด (สำหรับผู้ชาย)

๙. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ทะเบียนสมรส ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ให้แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการสี kaki คอพับแขนยาว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสุชาดา ลิ้มสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒  
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล  
 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒  
 (แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖)

ลำดับที่	รหัสประจำตัวสอบ	ชื่อสกุล	หมายเหตุ
วิชาเอกภาษาอังกฤษ			
๑	๐๑	นางสาวชนกชนม์ ทองหวาน	
วิชาเอกคณิตศาสตร์			
๑	๐๑	นางสาวนิสากร พุทธิกุล	
วิชาเอกวิทยาศาสตร์(ทั่วไป)			
๑	๐๑	นายธนวุฒิ วงศ์มี	
วิชาเอกคอมพิวเตอร์			
๑	๐๑	นายอุกฤษณ์ วรรณศรี	
วิชาเอกสังคมศึกษา			
๑	๐๑	นายภูวดล สุดเส็ง	
วิชาเอกประถมศึกษา			
๑	๐๑	นางสาวมนพัทธ์ เมฆสง่า	
๒	๐๒	นางสาวอาทิตย์ยา หิตหนู	